



Tình huynh đệ là tiếng mẹ của trẻ thơ

Thanh Quảng sdb

“Bàn tiệc trẻ em” là một khoảnh khắc vui tươi và tự phát tại Cuộc gặp gỡ thế giới về tình huynh đệ nhân loại. Trẻ em đã nhiệt tình hưởng ứng lời của Đức Thánh Cha về định nghĩa hạnh phúc, hòa bình và tình bạn, trước khi ngài ký “Tuyên ngôn về tình huynh đệ trẻ thơ”.

(Tin Vatican - Jean-Charles Putzolu)

Sau khi người điều hành hội nghị bàn tròn về “Thế hệ tương lai” thông báo về sự tham gia của các “nhà khoa học” đến với Đức Thánh Cha, hàng chục trẻ thơ đội vòng nguyệt quế đi ra tràn ngập hội trường của thượng hội đồng.

Mỗi em trong các em dán một chiếc lá xanh lên cành cây khô cằn cỗi ở giữa phòng như mang lại sự sống cho nó và nói lên niềm hy vọng.

Tất cả những điều này xảy ra trước cái nhìn tươi vui của Đức Thánh Cha, người đã nhanh chóng được bao quanh bởi những trẻ em này. Tuy nhiên cần phải có nhiều kiên nhẫn trước khi ổn định chỗ ngồi cho các em.

Khi tất cả im lặng thì Đức Phanxicô tham gia vào trò chơi hỏi đáp về: “Hạnh phúc có nghĩa là gì?”

Một em can đảm cố gắng trả lời: “Đối với con, đó là sự đoàn kết, một gia đình, gia đình của Chúa!” còn một em khác nói là “hòa bình.”

“Con yêu Đức Thánh Cha Phanxicô,” hai đứa trẻ đánh bạo la lên.

Đức Phanxicô càng lúc càng thích thú và nói: “Hạnh phúc có thể mua được ở đâu?” “Hạnh phúc không thể mua được”, một em gái trẻ tự tin trả lời. Một em khác trả lời: “Chúng ta có thể hạnh phúc nếu được tiếp cận với Chúa”.

Nắm lấy cơ hội, Đức Thánh Cha hỏi: “Làm thế nào chúng ta có thể tiếp cận được với Thiên Chúa?” Một cô gái trẻ khác nói thêm: “Bằng cách cầu nguyện,” các em khác đồng thanh, “bằng cách cầu nguyện, chúng con tìm được sự bình an”.

Các em nữ trả lời nhiều hơn các em nam, nhưng tất cả đều đưa ra câu trả lời thích đáng cho câu hỏi của Người kế vị Thánh Phêrô.

Chống lại chiến tranh, các em đề xuất sự đoàn kết, hữu nghị và đối thoại. Tại thời điểm này, thật hữu ích khi xác định rằng các em đã đóng góp cho chủ đề này bằng cách thảo luận, thay cho “trẻ em trên toàn thế giới”, “Tuyên bố về tình huynh đệ của trẻ em” mà Đức Phanxicô đã ký trước mặt các em sau khi các em đã đọc lớn tiếng...

“Bàn ăn cho trẻ em” là một phần trong quá trình chuẩn bị cho Ngày Trẻ em Thế giới sắp tới vào ngày 25 và 26 tháng 5 tại Rome. Theo ban tổ chức, dự kiến sẽ có khoảng 72.000 em tham dự.



Những em tham gia đại hội "Bàn ăn trẻ em"

Tuyên ngôn của trẻ em về tình huynh đệ

Lời tuyên dương dài hai trang, được xử dụng bằng ngôn ngữ và tính tự phát của trẻ thơ và đây là bản dịch:

"Sống thực sự như anh chị em có ý nghĩa gì? Trước hết, hãy hiểu rằng chúng ta giống như rễ của một cây cổ thụ: chúng ta đan kẽ vào nhau dưới lòng đất mà không biết, trong một liên minh thầm lặng của cuộc sống, nâng đỡ nhau, khác với sự chống chọi lại những cơn bão của thời gian.

Và cái cây sẽ ra sao nếu không có rễ? Cội rễ của nhân loại chúng ta cắm sâu vào mảnh đất liên đới màu mỡ, lớn lên trong khu vườn gặp gỡ, nảy nở trong hài hòa của muôn vật, đòi hỏi một sự chăm sóc, quan tâm thường xuyên và công việc liên tục trong đó tất cả chúng ta phải khám phá ra mình là những người làm vườn chuyên chăm.

Rễ cây nhắc nhở chúng ta rằng mặc dù có nhiều nhánh khác nhau, nhưng chúng ta có chung một cuộc sống, cùng một giấc mơ, một thế giới mà tình yêu là hoa trái duy nhất đem lại cho chúng ta hạnh phúc bởi vì, như nhà thơ người Argentina, Bernardéz đã viết, "những gì cây nở sinh hoa trái là làm sống lại từ những gì nó đã được chôn vùi."

Đó là lý do tại sao chúng tôi mời gọi mọi người lớn và trẻ em hãy gieo những hạt giống hy vọng, làm cho những hành vi yêu thương nảy mầm; hãy ước đầy trái tim chúng ta nhịp điệu của thế giới bởi vì chúng ta là những người du hành trên cùng một con đường, những người tìm kiếm cùng một sự thật, chúng ta là một gia đình nhân loại và cùng nhau chúng ta có thể xây dựng một hành tinh nơi tình yêu đánh đổ mọi rào cản và nơi tình huynh đệ là tiếng mẹ của tất cả chúng ta.

Chúng ta thực sự tin vào những giấc mơ: khi còn nhỏ, chúng ta mơ về một thế giới dành cho tất cả mọi người, và thực vậy tất cả mọi người, đều có một nơi mà chúng ta cảm thấy như ở nhà mình, một nơi mà chúng ta có thể là chính mình, được nhìn thấy, được yêu thương, được chào đón và được hỗ trợ.

Chúng ta mơ về một thế giới mà mọi trẻ thơ, ở mọi nơi, có thể sống trong hòa bình, có thể lớn lên, học tập, vui chơi, tự do và hạnh phúc.

Một thế giới mà sự khác biệt không phải là nơi để đối đầu hay đấu tranh, mà là nơi chúng ta chấp nhận nhau vì mọi người đều khác nhau và điều đó khiến thế giới trở nên tươi đẹp hơn. Một thế giới mà

những người yếu đuối nhất được hỗ trợ mà không bị loại bỏ; nơi mà những người gặp khó khăn trong công việc được trợ giúp trong khi chờ đợi để được bắt đầu, và nơi những người tiến bộ hơn sẵn sàng chỉ bảo hướng dẫn và giúp đỡ; nơi những người có nhiều khả năng sẽ giúp những người gặp khó khăn yếu kém hơn.

Nhưng một mình chúng ta không thể đạt được điều này!

Điều đó phụ thuộc vào bạn: chúng ta mong muốn thấy những người trưởng thành có mối quan hệ tích cực và thanh thản, dựa trên sự chấp nhận, hòa nhập, đối thoại, tôn trọng, tha thứ và đoàn kết.

Chúng ta muốn thấy bạn có khả năng có một tình bạn tự do, tình bạn giúp bạn vượt qua những ngọn núi sợ hãi, buồn bã, khó khăn và cô đơn.

Hãy cho chúng ta thấy tình bạn chân thành cho phép chúng ta vượt qua sự áp bức, cô lập và nỗi sợ vì thiếu người nâng đỡ.

Hãy cho chúng ta thấy rằng các bạn thực sự là "anh chị em của mọi người", không phân biệt nguồn gốc, kinh tế, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ học vấn hay nguồn gốc dân tộc. Chúng ta sẵn sàng làm bạn với mọi người, mọi người và mọi người, như Chúa Giêsu - Người Bạn đặc biệt - đã dạy chúng ta.

Hãy giúp chúng ta thực hiện ước mơ của mình trong một thế giới tốt đẹp hơn, nơi chúng ta có cơ hội có một tương lai, vì không có tương lai mà lại dần dần phá hủy mọi ước mơ của chúng ta.

Chúng ta hãy cùng nhau bước đi với bạn bè, những người lớn, những người đồng hành cùng chúng ta, trên con đường hòa bình và hiểu biết, tình huynh đệ và phát triển, sự chào đón và hy vọng.

Chỉ bằng cách này, khi cùng nhau bắt tay vào việc dù tay có vậy bẩn nhưng trái tim rộn vui thì chúng ta mới thấy mình hạnh phúc, chúng ta mới khám phá ra mình thực sự là con người, là anh chị em của mọi người và là những người bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta."